

# โดนไล่ออก! 6ป่าไม้ ชาย'พะยุง'

**เป็น'ขงกลาง'  
อีกคน-ยังหนี  
พินแก๊งมูหลาน**  
ส่งไล่ออก6เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วม  
กับชาวบ้านลักลอบตัดไม้พะยุง  
และไม้ขงกลางส่งชายนายทุน  
ชาวจีน หลังถูกชุด ★ มีต่อหน้า 12

**โดนไล่ออก!** ☆ ต่อจากหน้า 1  
"พญาเสือ" นุ๊กจับคาหนวยแถมถูกดำเนินคดีอาญา  
เผยกรมป่าไม้เร่งขยายผลสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่พัวพัน  
กับแก๊งค้าไม้ต่างชาติ "มูหลาน" เพื่อกวาดล้างพวกแก๊งฉิน  
ให้หมดไปจากกรม

กรณีชุดพญาเสือ นำโดยนายชัยวัฒน์ ลิมลิจิต-  
อักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในฐานะ  
ที่ปรึกษาชุดพญาเสือปิดล้อมจับกุมเจ้าหน้าที่ป่าไม้  
สังกัดหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 คลองแดง  
ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 4 คนประกอบด้วย 1.นายปดิธาน ประทุมจันทร์แก้ว 2.นายภาคภูมิ  
อินทรี 3.นายจิรพงษ์ ประทุมจันทร์ และ 4.นาย  
สุรพงษ์ บังดี หลบหนีไปอีก 2 คนคือนายอนิรุจน์  
จำปาทอง กับนายนิพนธ์ นาคเกษม หลังร่วมกับชาว  
บ้านลักลอบตัดไม้พะยุงและชายไม้พะยุงขงกลาง  
ให้นายทุนพร้อมยึดขงกลางได้จำนวนมากนั้น

ต่อมาวันที่ 8 ม.ค. นางอำนวยการ ชลดำรงศักดิ์  
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้เปิดเผยว่า เรื่องนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม  
ป่าไม้ สั่งการให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนัก  
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
และขยายผล โดยสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาทราบว่  
ขบวนการค้าไม้พะยุงที่จับกุมได้เป็นของนายทุน

ชาวจีนชื่อ "อาชี" โดยมีตัวกลางเป็นคนไทยชื่อนาย  
ก้านร่วมกันขนย้ายไม้ในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  
จบ.8 และมีเจ้าหน้าที่หน่วยฯรู้เห็นเป็นใจทั้ง 6 คน

นางอำนวยการกล่าวอีกว่า ที่สำคัญพบว่า  
ขบวนการเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เคยทำแบบนี้มานานโดย  
ร่วมกันไปตรวจยึดไม้พะยุงจากนั้นแบ่งไม้ขงกลาง  
ส่วนหนึ่งส่งทำคดี อีกส่วนจะไม่ลงบัญชีจะนำไป  
ขายให้นายทุน พฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่า "พฤติกรรม  
ฟอกไม้" ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้สั่งให้ดำเนินคดี  
อาญากับเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คน ประกอบด้วย นาย  
ปดิธาน ปทุมจันทร์แก้ว นายภาคภูมิ อินทรี นาย  
จิรพงษ์ ปทุมจันทร์ นายสุรพงษ์ บังดี นายอนิรุจน์  
จำปาทอง และนายนิพนธ์ นาคเกษม ทั้งนี้ 4 คน  
แรกถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้ว ส่วน 2 คนหลังยัง  
หลบหนีและทั้ง 6 คนถูกไล่ออกจากราชการด้วย

โฆษกกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ส่วนหัวหน้าหน่วย  
ป้องกัน จบ.8 เบื้องต้นน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะ  
เพิ่งมีคำสั่งให้มาทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ อีกหน้าที่  
หนึ่ง เนื่องจากหัวหน้าหน่วยฯ คนเดิมเกษียณอายุ  
ราชการเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนเจ้าหน้าที่ที่  
เป็นสายให้ข้อมูลกับกรมฯและพร้อมเป็นพยานจะ  
ให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเพราะมีความหวาดกลัว  
จากอิทธิพลของขบวนการ นอกจากนี้กรมป่าไม้จะ  
ขยายผลว่ากลุ่มขบวนการของนายทุนชาวจีนรายนี้  
กับขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ "มูหลาน" หรือ  
น.ส.ชลิดา สุพันธมาส ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่  
ขณะนี้กรมป่าไม้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
และสอบวินัยเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  
และส่งเสริมให้กับขบวนการค้าไม้ของ "มูหลาน"  
แล้วในหลายจังหวัด อาทิ เชียงราย สุรินทร์ และ  
อุดรธานี เป็นต้น กรมป่าไม้ยืนยันว่าจะกวาดล้าง  
ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติให้สิ้นซากโดยเร็ว